



ผลการดำเนินงาน

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
ปีงบประมาณ 2567

โดย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

สรุปรายละเอียดของโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอด่านช้างปี 2567
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
งบประมาณโครงการ	10,000 บาท
เป้าหมายโครงการ	มีรูปแบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
วัตถุประสงค์โครงการ	1. เพื่อสนับสนุนการการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายระดับอำเภอ ในการร่วมบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ และเพิ่มสมรรถนะดูแลสุขภาพประชาชน
วิธีการดำเนินงาน	1 ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ นำมาคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต) 3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามประเด็นปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประชุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา/แก้ไข ปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 เรื่อง 5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอ 6 ดำเนินการตามแผนดำเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่ 7 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย	1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านช้าง จำนวน 21 คน 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและภาคีเครือข่ายในอำเภอ
ผลลัพธ์/ผลผลิตของโครงการ	1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) มีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ตั้งไว้	ผลผลิตที่เกิดขึ้น
1. เพื่อสนับสนุนการการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	พัฒนาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	มีภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพ	ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายระดับอำเภอ ในการร่วมบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ และเพิ่มสมรรถนะดูแลสุขภาพประชาชน	ประชุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา/ แก้ไขปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	มีการประชุมคณะอนุกรรมการตามประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นใหม่	มีคณะทำงานที่เข้มแข็ง	คณะทำงานทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบาง

สรุปประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ประเด็นขับเคลื่อนปี 2566	ประเด็นขับเคลื่อนปี 2567
1.การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	1.การดูแลกลุ่มเปราะบาง
2.การดูแลผู้ป่วยเปราะบาง	2.การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตแบบองค์รวม
	3.การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็น พขอ.

ประเด็น	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (แหล่ง งบประมาณ อื่นๆ)
1.การดูแลกลุ่ม เปราะบาง	-กิจกรรมเยี่ยมดูแลกลุ่ม เราะบาง 5 มิติ	-เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ทั้ง 5 ด้าน	กลุ่มเปราะบาง ได้รับการเยี่ยม ร้อยละ 50	กลุ่มเปราะบาง 420 ราย	มีการเยี่ยมและ ช่วยเหลือกลุ่ม เปราะบาง 260 ราย	ข้อมูล พค 67
2.การดูแล ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตแบบ องค์รวม	-เยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่ผ่าน การบำบัด	ดูแลผู้ป่วยที่ ได้รับการบำบัด ยาเสพติดให้ ได้รับการดูแลที่ ต่อเนื่อง	ผู้ที่ผ่านการ บำบัดได้รับการ ติดตาม ร้อยละ 90	ผู้ผ่านการบำบัด 30 ราย	-ติดตามเยี่ยมได้ 6 ราย	-
3.การป้องกัน อุบัติเหตุ	-กิจกรรมลดอุบัติเหตุบน ท้องถนน -ปรับปรุงแยกอันตราย	-เพื่อป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุบน ท้องถนน	-		ปรับปรุงถนน 2 เส้น 1.ขยายถนนด้าน ข้าง-สามชุก 1 กิโลเมตร 2.ขยายถนน แยก แดงโมง ถึง บ้าน ปรั๊กประตู	

สรุปผลการประเมินการดำเนินการ ตามแนวทาง UCCARE

ประเด็น	ระดับพัฒนาตามเกณฑ์ UCCARE						
	Unity team	Customer Focus	Community Participation	Appreciation	Resource sharing and human development	Essential care	ระดับคะแนน
1.การดูแลกลุ่มเปราะบาง	4	3	3	3	3	3	3
2.การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตแบบองค์รวม	3	3	3	3	3	3	3
การป้องกันอุบัติเหตุ	4	4	3	3	4	4	3.66

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
การแก้ไขปัญหา พชอ.ต้องดำเนินการอยู่ตลอดเวลา และมีการระดมทรัพยากรจำนวนมากในการแก้ไขปัญหา	มีงบกลางให้ พชอ อำเภอ ใช้แก้ไข อำเภอละ 100,000 บาท

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหารทุกระดับ

ข้อเสนอแนะ	ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ

งวดที่	จำนวนเงิน (บาท)	ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	16,000	10,000	6,000	

ผลงานที่โดดเด่น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ภาพกิจกรรม



